

17 tháng 8, 2020

Thưa quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ,

Xin lưu ý sự thay đổi quan trọng về lịch trình nhận bữa ăn sau đây do điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt gần đây. Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8, giờ nhận bữa ăn sẽ là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 6:45 sáng đến 8:00 sáng

- Thay đổi quan trọng: Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8, thời gian nhận bữa ăn sẽ là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 6:45 sáng đến 8:00 sáng
- Bữa ăn phải được nhận tại trường ghi danh học sinh hoặc trường học trong cùng khu vực. Nếu một gia đình có nhiều học sinh HKTNEG, bữa ăn có thể được nhận từ trường nơi gia đình có đa số học sinh theo học.
- Cần phải có bằng chứng ghi danh tại một trường HKTNEG.
- Các bữa ăn sẽ được đóng gói sẵn, bữa ăn nguội để dùng tại nhà. Các gia đình sẽ tùy chọn được cung cấp thịt hoặc chay.
- Học sinh đủ tiêu chuẩn có điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá sẽ được miễn giá bữa ăn là \$ 1,75 (bữa sáng) hoặc \$ 2,75 (bữa trưa).
- Dịch vụ bữa ăn nhận bên lề đường sẽ tiếp tục miễn là Học Từ Xa còn có hiệu lực.

Học sinh không cần phải có mặt khi gia đình nhận bữa ăn. Tuy nhiên, các gia đình phải cung cấp bằng chứng về việc các em nhập học trong lần nhận bữa đầu tiên. Bằng chứng ghi danh phải bao gồm (các) tên học sinh và / hoặc (các) thẻ học sinh. Các hình thức chứng minh ghi danh được chấp nhận bao gồm thẻ hoặc mã số học sinh, học bạ, lịch học, thông tin học sinh ParentVUE và/hoặc tài liệu ghi danh. Sau đó, các gia đình sẽ nhận được một biểu mẫu xác nhận danh sách tất cả học sinh đủ điều kiện nhận bữa ăn thông qua chương trình bữa ăn lề đường có thể được sử dụng cho tất cả các lần nhận bữa ăn trong tương lai sau khi (các) học sinh đã được xác nhận. Do các yêu cầu của liên bang, bữa ăn sẽ chỉ dành cho học sinh trong độ tuổi đi học, đăng ký tại một trường HKTNEG. Các em không đăng ký đi học sẽ không đủ điều kiện nhận phần ăn. Trong khi chờ [thông báo chung](#) cập nhật từ Văn phòng Giáo Dục và Bộ Y Tế Công Cộng Quận Sacramento, các gia đình sẽ được thông báo về việc điều chỉnh dịch vụ bữa ăn một khi các trường mở cửa trở lại.

Ngoài ra, Dịch Vụ Bữa Ăn Bên Lề Đường ngày Trở Lại Trường cũng yêu cầu Bộ Thực Phẩm & Dịch vụ Dinh dưỡng (FNS) tính toán bữa ăn của các em dựa trên tình trạng đủ điều kiện của học sinh trong Chương Trình Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá. Các học sinh hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá sẽ nhận được các bữa ăn miễn phí. Các gia đình phải có một đơn mới trong hồ sơ để đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá mỗi năm học mới. Các gia đình có thể nộp đơn đăng ký trên mạng tại <http://blogs.egusd.net/fns> hoặc bằng cách hoàn thành đơn đăng ký trên giấy và gửi lại Bộ FNS (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) hoặc đến bất kỳ trang mạng nào được liệt kê dưới đây. HKTNEG đã gửi đơn xin qua đường bưu điện cho tất cả các gia đình vào tháng Bảy năm 2020. Các gia đình sẽ nhận được thông báo qua đường bưu điện về việc đủ điều kiện tham gia Chương Trình Bữa Ăn Miễn Phí hoặc Giảm Giá trong năm học.

Các em không đủ điều kiện tham gia Chương Trình Bữa Ăn Miễn Phí hoặc Giảm Giá có thể mua bữa ăn sáng với giá \$ 1,75 và bữa ăn trưa với giá \$ 2,75 và các gia đình có thể lập tài khoản trên mạng cho học sinh của họ tại [MySchoolBucks](#) .

Vui lòng xem lại các **Hướng Dẫn** này trong khi Nhận Bữa ăn.

Trân trọng,

Michelle Drake  
Giám Đốc Dịch Vụ Thực Phẩm & Dinh Dưỡng